

**UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1383 /SGDDĐT-GDMNTH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v tổ chức hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp Giáo dục Tiểu học

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 969/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 09/5/2022 của Sở GDĐT về việc giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường;

Căn cứ tình hình thực hiện đối với cấp Tiểu học, để việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị, xã thành phố trong tỉnh chỉ đạo các trường tiểu học bên cạnh thực hiện tổ chức HĐTN theo hướng dẫn các công văn trên, cần nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Tích cực cải tạo, xây dựng khuôn viên nhà trường thành các khu thực hành nhằm tăng thời lượng cho học sinh được thực hành trải nghiệm tất cả các môn học, tránh việc dạy lý thuyết suông.

2. Việc tổ chức trải nghiệm ngoài nhà trường, chọn những địa điểm phù hợp Chương trình GDPT cấp tiểu học, Giáo dục địa phương và đảm bảo an toàn cho học sinh như: các khu trải nghiệm, các di tích văn hóa lịch sử địa phương, làng nghề truyền thống, thành phố nghề nghiệp,...; phải có cam kết bằng văn bản việc đảm bảo an toàn cho học sinh của đơn vị tổ chức và sự tham gia tự nguyện của cha mẹ học sinh.

3. Không tổ chức các HĐTN, hướng nghiệp dưới hình thức tham quan, du lịch. Tuyệt đối không tổ chức cho số đông học sinh tham gia hoạt động tắm biển, sông, hồ, ao...

Phòng GDĐT phê duyệt kế hoạch, chương trình và phân bố thời gian tổ chức HĐTN, tránh tập trung số đông các trường cùng thời gian và địa điểm, dễ dẫn đến việc khó kiểm soát các hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh; có thể tổ chức tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo thời gian học tập hợp lý, đúng quy định.

Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT chỉ đạo, triển khai đúng tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học để được hướng dẫn kịp thời. /:pl

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH, D.5. *Trjen*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phương Dung